

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ huy
PCTT&TKCN tỉnh tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác PCTT&TKCN
năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021**

Ngày 06/4/2021, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Cùng dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe Báo cáo tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự Hội nghị; đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận:

Năm 2020, thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, không theo quy luật (mưa đá vào mừng 01 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nắng nóng kéo dài,..); tỉnh Nam Định chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 02, bão số 07 và hoàn lưu bão số 5 gây mưa lớn. Hiện tượng triều cường, gió mạnh trên biển tiếp tục gây ảnh hưởng nặng nề đến hệ thống đê biển của 3 huyện ven biển, đặc biệt kè bãi tắm Thịnh Long huyện Hải Hậu, kè Hải Thịnh 2, Hải Thịnh 3 huyện Hải Hậu bị sạt lở nghiêm trọng. Song, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh, của huyện đã tuân thủ nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, chủ động, tích cực trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Các ngành, địa phương thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống đê kè, đặc biệt là những điểm xung yếu, kịp thời phát hiện, sửa chữa hư hỏng, đã hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

Tuy nhiên, công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vẫn còn một số tồn tại, khó khăn như Báo cáo đã nêu, như: Các vi phạm pháp luật về đê điều còn xảy ra ở một số địa phương, việc xử lý các vi phạm chưa triệt để; ý thức tự phòng chống thiên tai của mỗi địa phương, mỗi cơ quan, đơn vị và mỗi gia đình, cá nhân còn chưa được nâng cao; nguồn lực đảm bảo phòng chống thiên tai còn hạn chế, chủ yếu phụ thuộc vào nguồn vốn từ ngân sách trung ương.

Năm 2021, dự báo thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường trong điều kiện của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt; hiện nay, dọc ven biển của tỉnh đang triển khai thi công các dự án lớn (dự án đường trục, đường ven biển, một số khu cụm công nghiệp,..) cũng như ở một số huyện, ngành có các công trình giao thông, thủy lợi đang triển khai thi công; hạ tầng thoát nước thành phố còn hạn chế, các nhà

tập thể chung cư cũ ngày càng xuống cấp. Vì vậy, yêu cầu các sở, ngành, các huyện, thành phố và các cấp chính quyền tiếp tục xác định nhiệm vụ phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng của người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về sản xuất, tài sản của nhân dân và nhà nước.

Để chủ động ứng phó với những diễn biến khó lường về thiên tai năm 2021, từ những dự báo trên và đặc điểm tình hình của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, đơn vị liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Báo cáo tổng kết, đồng thời thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp theo quy định; phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, từng thành viên. Tổ chức tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

2. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quán triệt, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác phòng, chống thiên tai; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống thiên tai tại đơn vị mình, cấp mình.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền (nhất là tuyên truyền thông qua hệ thống phát thanh, truyền thanh của xã, phường, thị trấn) về kiến thức, kinh nghiệm phòng, chống thiên tai để các cơ quan, tổ chức và mỗi người dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng trong việc chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm nhẹ ảnh hưởng của thiên tai (với quan điểm mỗi cơ quan, mỗi cấp phải tự phòng chống ở cơ quan đó, cấp đó; mỗi gia đình phải tự phòng chống chính gia đình của mình).

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đê, kè, giao thông, thủy lợi; rà soát, kiểm tra, quan trắc, gia cố các điểm xung yếu trên tuyến đê sông, đê biển để kịp thời phục vụ công tác phòng chống thiên tai.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan thường trực Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh), Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra các công trình đê điều, thủy lợi, có phương án đảm bảo an toàn; xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, các trường hợp đổ rác thải, phế liệu trên mặt đê; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm mới, nhất là cán bộ, đảng viên và báo cáo cấp trên xử lý đối với những trường hợp vi phạm vượt thẩm quyền.

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh theo chức năng nhiệm vụ chủ động xây dựng phương án, kế hoạch, kịch bản ứng phó với từng tình huống cụ thể, nhất là phương án tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, sơ tán, đảm bảo an ninh trật tự và khắc phục hậu quả của thiên tai. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và tổ chức tập huấn theo từng cấp độ kịch bản để chủ động triển khai khi xảy ra thiên tai.

7. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến thời tiết, khí hậu; nâng cao chất lượng thông tin cảnh báo, dự báo về các diễn biến bất thường của thời tiết, đặc biệt là về bão. Cung cấp kịp thời các số liệu, thông tin dự báo thời tiết cho tỉnh và các ban, ngành, địa phương để kịp thời chỉ đạo, ứng phó với các diễn biến của thời tiết.

8. Các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi chủ động nâng cao năng lực tưới, tiêu của hệ thống công trình; xây dựng các phương án chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và phòng, chống úng, lụt; thường xuyên kiểm tra, làm sạch, thông thoáng hệ thống kênh mương đảm bảo vệ sinh môi trường, phục vụ tốt việc cấp nước, tiêu thoát nước, phục vụ cho sản xuất.

9. Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để chủ động tham gia phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi có thiên tai, bão lũ xảy ra. Các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra công tác phòng chống thiên tai các đơn vị được phân công phụ trách.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, cập nhật, hoàn thiện các kế hoạch, phương án, kịch bản ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của địa phương mình, theo phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư, phương tiện theo phương án để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có thiên tai. Tổ chức diễn tập nâng cao kỹ năng cho các lực lượng ứng phó với thiên tai, nhất là tại các xã, phường, thị trấn.

Đối với các tàu cá chưa lắp thiết bị hành trình, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các huyện, đặc biệt là 3 huyện ven biển kiểm tra, động viên các tàu cá khẩn trương lắp thiết bị hành trình để vừa đảm bảo ngư trường đánh bắt theo quy định, không vi phạm, vừa để phòng chống thiên tai.

Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định có phương án phòng chống ngập khi mưa lớn, nhất là khu vực trọng điểm; rà soát, kiểm tra lại các nhà hư hỏng, nhà chung cư, nhà sở hữu nhà nước không đảm bảo để có phương án đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

11. Các sở, ngành, đặc biệt là Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố huy động các nguồn lực để phục vụ cho phòng chống thiên tai.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến tại hội nghị; hoàn thiện Báo cáo tổng kết làm tài liệu chính thức, gửi các sở, ngành, các huyện, thành phố, đơn vị liên quan; chủ động tham mưu tốt cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Thông báo là cơ sở để Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đ/c PCT UBND tỉnh;
- Các đ/c trong Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Thành ủy, UBND TP. Nam Định;
- Huyện ủy, UBND các huyện;
- CPVP UBND tỉnh;
- Website tỉnh; Website VPUBND tỉnh;
- Lưu: VP1, VP2, VP3.

TB03

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Kha